

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ปี 2565 เป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ตามลำดับ โดยกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และยุโรป เป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีอัตราการฟื้นตัวดี ต่อเนื่อง จากการเปิดเมืองและเปิดประเทศได้ก่อน ทำให้บริษัทได้รับอานิสงส์ในการส่งออกสินค้าได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการจากความเปราะบางในการฟื้นตัวระยะแรก

ภาพรวมธุรกิจสัปดาห์มีการปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณสัปดาห์ในประเทศที่มีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสัปดาห์โรงงานปรับตัวลดลง และจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายทำให้ความต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ำสัปดาห์ส่งออกได้ในปริมาณและราคาสูงขึ้นมาก ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยยังคงประสบปัญหาต้นทุน เช่น กระทบปุ๋ย และพลังงานที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับแรงงานขาดแคลน ทำให้ผลิตภัณฑ์สัปดาห์ปกป้องของประเทศไทยยังคงมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งมาก แต่ด้วยคุณภาพของสินค้า ชื่อเสียง การบริการที่ดี รวมถึงความร่วมมือใจของพนักงานทุกภาคส่วน จึงทำให้ผลประกอบการในภาพรวมดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินงานในปี 2566 ยังคงเป็นปีที่มีความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงไม่แน่นอน จากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนที่สูงขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดด้านแรงงาน บริษัทได้ตระหนักถึงสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้น ทำให้มีการวางแผนบริหารงานอย่างระมัดระวัง อาทิ วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ แผนการขาย ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม และพัฒนาเพิ่มทักษะให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย (Multi-skill) ประกอบกับการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ ใช้กลยุทธ์การให้ความสำคัญในการรักษารฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าในตลาดใหม่ เสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ดี

ผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของบริษัทมียอดรายได้รวม 3,379.16 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 125.05 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทรวมจำนวน 64.62 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 189.67 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทรวมคือบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด ปีนี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียในงบกำไรขาดทุน จำนวน 161.54 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.25 เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ ผ่านการบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬา การศาสนา ให้กับพนักงานและชุมชนรอบที่ตั้งโรงงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ชาวไร่ของบริษัท สถาบันการเงินต่างๆ พนักงานทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานกรรมการ